

# ถนนต้นยาง

วันประชุมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านผู้ว่าฯ สุวัฒน์ ตันติพิพัฒน์ นั่งหัวโต๊ะในฐานะที่ผู้ว่าฯ ชื่อโอ. อำนวยการเอง โดยมีคุณวิเชียร นุ่นรอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดคอยเสริมอยู่ข้างๆ ปรากฏว่ามีระเบียบวาระเน้นเอี้ยดกว่า 10 เรื่อง รวมทั้งเรื่องจร แต่ที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนสื่อมวลชนมากที่สุด คือ ถนนต้นยาง

งานนี้ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชิญนายช่างแขวงกรทางที่ 2 คุณปกรณ์ ธีรธำรง กับป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ คุณวิริยะ ช่วยบำรุง มาอธิบายขยายความ และตอบข้อข้องใจ ถึงปัญหาของต้นยางริมถนนเชียงใหม่-ลำพูน โดยนายช่างแขวง 2 แจงว่า ต้นยางตลอดแนวถนนตั้งแต่หน้าการไฟฟ้าเชียงใหม่ไปถึงบ้านปากกองสารภีนั้น สำรวจเมื่อปี 2536 มีจำนวน 1,011 ต้น ปัจจุบันเหลือ 936 ต้น ตายไป 75 ต้น ด้วยสาเหตุต่างๆกัน การดูแลรักษาของแขวงกรทางคือ ใส่ปูนขาวกันเชื้อรา และถอนตะปูที่เคยมีดอกติดป้ายโฆษณาออก พร้อมกับตรวจกิ่ง-ต้นยาง ที่อาจเป็นอันตราย

**ต้นยางที่ยืนต้นตาย หรือกิ่งแห้ง เกรงว่าจะหักลงมาแขวงกรทางได้แจ้งให้สำนักงานป่าไม้ฯ ทราบ พอตรวจพิสูจน์แล้วก็มอบให้ ออป. เป็นผู้ตัด ตัดเสร็จ ออป. ก็จ่ายค่าภาคหลวงรับต้นยางไปแปรรูปต่อไป**

ด้านป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ เล่าความเป็นมาของยางนาขนาดใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอสารภี และชาวบ้านเรียกว่าถนนต้นยางนี้ เดิมทีปลูกไว้ถึง 1,500 ต้น ในสมัยพ่อเจ้าอินทวิชยานนท์ (เจ้าอินทนนท์) ผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 (พระบิดาของ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ 5) สมัยของพระองค์มีมหาอำมาตย์โทเจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร) สมุหเทศาภิบาล มณฑลพายัพ ได้ริเริ่มนำพันธุ์ยางนามาปลูกตั้งแต่ขัวเหล็ก (นารัฐ) ไปจดเขตเมืองลำพูน ท่านกำชับว่า ถ้าต้นยางปลูกตรงหน้าบ้านผู้ใด ก็ให้เจ้าของผู้นั้นเอาใจใส่ทำรั้วล้อมรอบ เพื่อกันวัวควายเหยียบย่ำ และให้หมั่นรดน้ำพรวนดินตาย



หญ้าใส่ปุ๋ย

**คุณวิริยะ ช่วยบำรุง ย้ำว่า ต้นยางแห่งนี้เริ่มปลูกตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2425 นับถึงวันนี้เป็นเวลา 121 ปีมาแล้ว อายุของต้นยางเสื่อมลงเหมือนกับคน คือมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย และตามอายุขัยของต้นไม้ใหญ่ จะยืนอยู่ได้ราว 100-150 ปี ต้นยางก็ฉนั้น จึงมีหัก โคน ล้ม ผุพังไปตามกาลเวลา ยิ่งรากผอยที่ขอนใบหาอาหารถูกรบกวน สันสะเทือนไปกับรถวิ่งทับไปมาต้นยางก็เริ่มอยู่ได้ยาก คงเหลือแต่รากแก้วเท่านั้น ที่ยึดต้นอยู่ ส่วนกิ่งก้านก็อาจหักโค่นลงมา เป็นอันตรายแก่ผู้ผ่านทางได้**

ท่านเห็นว่า ต้นยางก็เหมือนคน อายุตั้ง 121 ปีแล้ว เป็นพ่ออัยสังขารโรยรา สักวันก็ต้องตาย และถูกตัด ดังนั้นถ้าจะมีการตัดต้นยาง ควรจะให้ท้องถิ่นร่วมกันซื้อต้นยางนี้เอาไว้เพื่อสร้างอนุสรณ์สถานจะดีกว่าขายให้ ออป. เพราะราคาก็ไม่แพงเหมือนเอกชนซื้อ ส่วนการสร้างถนนต้นยางสายใหม่ไม่เป็นไร ป่าไม้กำลังเร่งเพาะกล้า เพื่อจะนำลงปลูกถนนเลียบริมทางรถไฟต่อไป

อีกเรื่องที่ถูกนำเสนอคือ วันที่ 20 ตุลาคมนี้ จะครบรอบ 121 ปี ต้นยางสารภี น่าจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองใหญ่สักครั้ง ซึ่งท่านผู้ว่าฯ ฟังแล้วเห็นด้วย ถ้าประสานกันดีๆ งานนี้อาจจะเป็นงานใหญ่ มีคนอยากมาดูถนนต้นยางกันเยอะ รีบๆดูและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกไว้ก่อน อีกไม่นานก็จะล้มหายตายจากไป

**ที่สำคัญตอนนี้มี 15 ต้นที่ยืนตายซาก ถึงเวลาตัดก่อนจะล้มทับคนผ่านทาง ควรรีบตัดครับ.**

**บุญญฤทธิ์ ตูลาพันธ์พงศ์**